
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) 

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคาร
รัฐสภ า เกี ยกกาย  น ายชวน   หลี กภั ย  ป ระธานสภ าผู้ แทน ราษ ฎร เป็ นป ระธานการประชุ ม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ดดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  ดพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง      
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

(1) กระทู้ถาม 
       1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
   1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   จากข้อเรียกร้องของชาวประมง ที่ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน        
ของชาวประมงทั่วประเทศ ดดยมีข้อเรียกร้องต่าง ๆ เช่น ให้หยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงเพ่ิมเติมอีก ให้แก้กฎหมาย พระราชก าหนดการประมง           
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมดดยเร็ว ให้รัฐบาลเร่งซื้อประมงออกนอกระบบคืนดดยเร็ว ให้สินเชื่อ              
เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่ชาวประมงภายในเดือนธันวาคมนี้ ให้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง              
ให้หยุดการน าเข้าสัตว์น้ าจากต่างประเทศทันที ให้เพ่ิมวันท าการประมง และให้ทบทวนแนวทางที่จะบังคับ      
ให้บริษัทจ าหน่ายน้ ามันดีเซลให้แก่ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟลีทการ์ด (Fleet CARD) ขอให้มีการ
ทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมง กรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม ดดยการตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลมีนดยบายในการแก้ไขอย่างไร มีแผนการแก้ไข    
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอย่างไร และมีกรอบระยะเวลาในการ
แก้ไขอย่างไร  
    นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
ตอบข้อชี้แจงว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนของชาวประมงแล้ว ดดยได้มีการพิจารณาให้หยุดใช้ข้อบังคับที่ส่งผล
กระทบกับชาวประมงไว้ก่อน และทางรัฐบาลจะจัดซื้อเรือประมงตามงบประมาณที่จัดตั้งไว้ ซึ่งเรื่องต่าง ๆ       
ที่ร้องเรียนมาจะได้ถูกแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และได้สั่งยกเลิกบังคับติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามเรือ VMS 
เป็นที่เรียบร้อย แต่ไม่สามารถหยุดน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ เพราะว่าเป็นข้อตกลงของการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งจุดตรวจสอบการน าเข้าสินค้า หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้น าเข้ามา
อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการภายหลังที่ชาวประมงมีการเรียกร้องเพ่ือยกร่างข้อบังคับทันที  
ดดยให้อธิบดีกรมประมงเป็นประธานร่วมกับคณะท างานผู้เกี่ยว ซึ่งได้ข้อสรุปการยกร่างข้อบังคับทั้งการประมง
พ้ืนบ้านและการประมงพาณิชย์ในเบื้องต้นแล้ว และจะจัดการร่างดังกล่าวให้เสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๖๒ เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในปีหน้า และได้ขยายเวลาในการจดทะเบียนประมงพ้ืนบ้านออกไปอีก   
๓๐ วัน เพ่ือที่จะจัดการปัญหาให้ครบถ้วน ลดความเดือดร้อนของชาวประมงให้ได้มากท่ีสุด 
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     1.1.2 กระทู้ถาม โดย นายกูเฮง ยาวอหะซัน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
   จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา    
ในจังหวัดนราธิวาส ท าให้ชาวบ้าน 3 คน เสียชีวิตจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งในดซเชียลมีการระบุว่า   
มีการปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบ ดดยมีการยึดอาวุธปืนได้ 2 กระบอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดพสต์ใน 

Facebook เมื่อประชาชนในพ้ืนที่อ่านแล้วท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ดดยเฉพาะผู้ที่เสียชีวิต ซึ่งเกิดจาก
การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น อีกทั้งยังคืนศพให้กับญาติล่าช้า ดดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการขัดขวางไม่ให้
ญาติไปรับศพ ทั้งที่ชาวบ้านต้องการน าศพไปท าพิธีทางศาสนาอิสลามให้ถูกต้องตามประเพณี จากกรณี
ดังกล่าว มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอย่างไร ได้มีการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงดทษหรือไม่ มีวิธีการ
จัดการตามข้ันตอนอย่างไร  
   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบข้อชี้แจง
ว่า จากกรณีท่ีเกิดขึ้นนั้น ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งเน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ตั้งกรรมการสอบสวน บางส่วนได้มีการด าเนินการ    
ไปแล้วรวมทั้งได้ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ประกอบด้วย ภาคประชาสังคม นักวิชาการ องค์กรศาสนา ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย         
ปัญหาพ้ืนที่ในภาคใต้นั้น รัฐบาลก าหนดเป็นปัญหาเร่งด่วน ดดยรัฐบาลต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง ซ่ึงก่อนที่จะ
ส่งเจ้าหน้าที่ ลงไปปฏิบัติหน้ าที่ จะต้องได้รับการอบรมความรู้ด้ านสิทธิมนุษยชน ด้ านการปฏิบัติ             
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความอบอุ่น ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้น าภาพไปดพสต์ในสื่อดซเซียล ได้มีการ
สอบสวนและมีการลงดทษทางวินัยแล้ว ส่วนสาเหตุที่คืนศพล่าช้านั้น เป็นเหตุการณ์อยู่ในช่วงสภาพอากาศปิด 
และจะต้องมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ ดดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องไปตรวจสอบตาม
ขั้นตอน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว พ้ืนที่ดังกล่าวที่ผู้เสียชีวิตอยู่นั้นเป็นพ้ืนที่ลาดชัน ท าให้ใช้เวลาในการ
เคลื่อนย้ายศพเป็นเวลานาน ส าหรับการเยียวยาได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ดดย กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบเงินจ านวน 70,000 บาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ดดยช่วยเหลือในพิธีจัดฝั่งศพ 
ส าหรับการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้ รับผลกระทบจากการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในเบื้องต้นได้ช่วยเหลือ      
ครอบครัวละ 500,000 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือในทุกมิติตามความจ าเป็น ส าหรับใน
วันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการท าบุญครบ 7 วัน ได้จัดก าลังพลให้ความช่วยเหลือทั้ง 3 ครอบครัว ดดยมอบ
เงินช่วยเหลือจ านวน 160,000 บาท ส่วนเจ้าหน้าทีผู่้กระท าความผิดได้ด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  

   1.1.๓ กระทู้ถาม โดย นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
   ปาล์มน้ ามัน เป็น พืชเศรษฐกิจ ที่ สามารถใช้ประดยชน์ ได้หลายอย่าง อาทิ            
ช่วยภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน แต่ในปัจจุบัน ปาล์มน้ ามันมีผลผลิตล้นตลาด จึงต้องเอา
ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการน าผลผลิตไปใช้ดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการลักลอบน าเข้าปาล์มน้ ามัน 
ท าให้ราคาปาล์มน้ ามันนั้นมีการผันผวน มีการก าหนดนดยบายเพ่ือช่วยเกษตรกรผู้ผลิตหรือไม่ หากราคาน้ ามัน
ปาล์มดีขึ้น แล้วเกษตรกรมีการล้มต้นยาง หันมาปลูกปาล์ม มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร รวมถึงขยะอุตสาหกรรม        
ที่ไม่เข้าสู่ระบบบ าบัดนั้น มีวิธีการก าจัดหรือไม่ เพราะวิธีการก าจัดที่ดีที่สุดคือการน ากลับมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า    
ซึ่งแนวนดยบายที่ก าหนดไว้อาจไม่สอดคล้อง เนื่องจากไม่มีการลงทุนสร้างดรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 
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และในอนาคตขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เข้าสู่ระบบบ าบัด กระทรวงพลังงานมีนดยบายในการก าจัดอย่างไร                
มีแผนส่งเสริมลดมลพิษอย่างไร อีกทั้งปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากยานยนต์ ซึ่งทั่ วดลกได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวได้ประยุกต์ยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น กระทรวงพลังงานมีการขับเคลื่อน ผลักดันนดยบาย
ให้มีการใช้ในประเทศหรือไม่ การก าหนดอัตราค่าไฟ เพ่ือเอ้ือให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร 
   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ตอบข้อชี้แจงว่า 
ปัจจุบันสามารถใช้ปาล์มน้ ามันในการอุปดภค คิดเป็น ๑ ใน ๓ ส่วนที่เหลือน าไปใช้เป็นพลังงานผลิตน้ ามัน    
ไบดอดีเซล กระทรวงพลังงานประกาศนดยบายชัดเจน เกี่ยวกับ บี ๑๐ ดดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง บี ๗ บี ๒๐ 
เป็นนดยบายทางเลือก ซึ่งกระทรวงฯ วางแผนผลผลิตน้ ามันให้เป็น บี ๑๐ ดดยไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยน
คุณภาพน้ ามัน แต่เปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย ในการใช้อุปดภค 
บริดภคกับพืชพลังงานได้อย่างสมดุล ซึ่งนดยบายดังกล่าว สามารถท าให้ราคาเกิดเสถียรภาพกับน้ ามันปาล์ม    
ที่มีอยู่ในคลังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง สิ่งที่น่ากังวลคือการลักลอบน าเข้า ซึ่งกระทรวงพลังงานมีแนวทาง           
การป้องกันดดยใช้เทคดนดลยีเพ่ือบริหารคลังได้อย่างดีที่สุด ดดยในระยะยาวเกษตรกรจะเปลี่ยนวิถีการปลูก
พืชผล ดดยหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาความต้องการของตลาดเท่าเดิมแต่ผลผลิต
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดข้ึน เพราะมีแนวทางในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับรัฐบาลอย่างถูกต้อง
เพ่ือจ ากัด และสร้างมาตรฐานเยียวยาให้กับเกษตรกร จะมีการปรับแผนให้มีการรับซื้อขยะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น       
ในส่วนของการเปลี่ยนผ่านระบบยานยนต์ มีการบูรณาการในหลายภาคส่วน ดดยรัฐบาลผลักดันเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนผ่านมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ดดยกระทรวงฯ วางแผนให้มีสถานีอัดประจุไว้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
วางแผนให้สอดรับกับสายส่งที่มีอยู่ ด้านราคาให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  (กกพ.  พิจารณา          
ให้สร้างแรงจูงใจในการลงทุน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง 

          ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 

    ๑.๒ .๑ กระทู้ ถาม เรื่อง กองทุนห มู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ  โดย              
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม            
ถาม นายกรัฐมนตรี เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง  วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
   การจัดตั้ง "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ" ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
"การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" เป็นกองทุนหมุนเวียนประเภทเพ่ือการกู้ยืม ซึ่งถือเป็นเงินนอกงบประมาณ    
ของรัฐบาล กองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ
สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ 
ประดยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ท าให้กลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ      
ทางการเงินเชิงพาณิชย์ในระบบ เนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอและส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ค้ าประกันเงินกู้ 
สามารถเข้าถึงสินเชื่อส าหรับประชาชนระดับฐานรากได้มากขึ้น อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศแต่หลังจากที่มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและมีผลการด าเนินงานผ่านไปแล้วประมาณ ๑๔ ปี            
ได้มีการสุ่มตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านที่ไม่เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันการเงินชุมชน ผลการ
ตรวจสอบพบว่า กองทุนหมู่บ้านในแต่ละสถานภาพยังประสบปัญหาหนี้ค้างช าระและหรือเงินขาดบัญชี         
ซึ่งในจ านวนนี้พบว่า มีกองทุนหมู่บ้านจ านวนมากหยุดด าเนินกิจกรรม หรือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน      
ไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระและหรือเงินขาดบัญชีได้ และยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมการด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าหลักฐานทางด้านการเงินและบัญชี ซึ่งส่วนหนึ่งของสาเหตุปัญหา 
ดังกล่าวมาจากประชาชนมีอัตราว่างงานเพ่ิมข้ึน ค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น ประชาชนมีปัญหาหนี้สิ้น               

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=714512&file=096++%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf&download=1
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=714512&file=096++%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf&download=1
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ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนไม่มีเงินช าระหนี้สินค้า ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน
เป็นปัญหาเรื้อรัง 
   นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ตอบข้อชี้แจงว่า      
จากสถานภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปัจจุบันมี 79,598 ชุมชน เป็นกองทุนหมู่บ้าน 
75,000 กองทุน อีก 3,866 เป็นของชุมชนเมือง และ 738 เป็นชุมชนทหาร จากสถานภาพกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ท าการประเมินศักยภาพทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลปรากฏว่ามีการแบ่งเป็น      
4 ระดับ คือ 1. กองทุนดีมากในระดับเกรด A 30 เปอร์เซ็นต์  2. กองทุนดีในระดับเกรด B 40 เปอร์เซ็นต์       
3. กองทุนพอใช้ในระดับ C 20 เปอร์เซ็นต์ และ 4. กองทุนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ในระดับ D 10 เปอร์เซ็นต์ 
ในปัจจุบันรัฐบาลมีนดยบายการบริหารจัดการในการช าระหนี้คืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดดยมีมาตรการ    
ในเบื้องต้น ดังนี้  
   1. มีดครงการพักช าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ 
ดดยให้กองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองออกระเบียบให้ถูกต้อง เพ่ือด าเนินการพักช าระหนี้และออกระเบียบ
ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองเพ่ือพักช าระหนี้เป็นอ านาจของคณะกรรมการกองทุนมีอ านาจ
เต็มที่กับหลักเกณฑ์ในการพักช าระหนี้ได้  
   2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะพิจารณาผลประกอบการอาชีพ    
ของสมาชิกภาพทางเศรษฐกิจ รายได้อ่ืนๆ ของสมาชิกและครอบครัวถึงความสามารถในการช าระหนี้          
ของครอบครัว ความเหมาะสมของสมาชิกในการผ่อนช าระหนี้  
   3. การพักช าระหนี้ไม่เกิน 1 ปี ดดยให้ส่งเฉพาะดอกเบี้ย เพ่ือให้กองทุนมีรายได้ 
จากดอกเบี้ย  
   4. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ การพิจารณาพักช าระหนี้ต้อง          
มีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑. เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องสมัครใจ 2. เป็นสมาชิกกองทุนหมูบ้าน
และชุมชนเมืองที่มีประวัติการช าระหนี้ที่ดีและประสงค์จะเข้าร่วมดครงการเพ่ือลดภาระทางการเงิน ถ้าหาก
เป็นสมาชิกที่ผิดนัดขาดช าระหนี้สามารถเข้าร่วมได้ หากปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถช าระหนี้ดดยสุจริต 
ทั้งนี้  ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพิจารณาเข้าร่วมดครงการเป็นราย ๆ เมื่อเข้าร่วมดครงการแล้ว     
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะจัดท าแผนการออมเงินและแผนในการฟ้ืนฟูศักยภาพประกอบ     
อาชีพเดิมหรืออาชีพเสริม  

   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการใช้พื้นที่สนามกีฬาห้วยขวางของการเคหะ
แห่งชาติ โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย        
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   ด้วยสนามกีฬาห้วยขวางของการเคหะแห่งชาติตั้งอยู่แขวงดินแดง เขตดินแดง      
กรุงเทพมหานคร เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดพ้ืนที่ประมาณ ๘ ไร่ เป็นสถานที่ซึ่งประชาชนได้ใช้ประดยชน์
ร่วมกันเพื่อการออกก าลังกาย ดดยปกติจะมีประชาชนเข้าใช้พื้นที่สนามกีฬาแห่งนี้เป็นประจ า ประมาณ ๓๐๐ - 
๔๐๐ คนต่อวัน และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ดดยเฉพาะชาวแฟลต
ชุมชนการเคหะฯ จ านวน ๓๘ หลัง และชุมชนใกล้เคียงดดยรอบ นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ให้เช่าพ้ืนที่
สนามกีฬาเพ่ือจัดงานกิจกรรมอเนกประสงค์ต่าง ๆ อยู่เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ใช้พ้ืนที่ภายในสนามกีฬาฯ 
ออกร้าน จ าหน่ายสินค้า จัดงานกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ดดยในทุก ๆ ปี         
ที่ผ่านมา ทุกครัง้ที่มีการจัดงานกิจกรรมจะใช้ระยะเวลานาน ๙ - ๑๐ วันต่อครั้ง ดดยเฉพาะกิจกรรมการแสดง 
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ในเวลากลางคืนนั้นส่งเสียงดังรบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยในพ้ืนที่ดดยรอบสนามกีฬาฯ ท าให้ได้รับความ
เดือดร้อน ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท และมีการใช้ความรุนแรงท าร้ายร่างกายจนบาดเจ็บและ
ถึงแก่ชีวิตอยู่บ่อยครั้ง และดดยทั่วไปเมื่อการจัดงานกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องคืนพ้ืนที่สนามกีฬา             
เพ่ือประชาชนได้ใช้ประดยชน์ร่วมกัน แต่สภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ดดยรอบสนามกีฬาห้วยขวาง  ก็ยังมี   
การน าเต็นท์มากางเรียงรายรอบ ๆ สนาม ดดยไม่มีการรื้อถอนออกจากพ้ืนที่สนามกีฬาแต่อย่างใด ท าให้พ้ืนที่
สนามกีฬาคับแคบลง ไม่สะดวกต่อการออกก าลังกายรวมถึงท าให้ภูมิทัศน์รอบ ๆ สนามกีฬาไม่สวยงาม 

   นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง         
ของมนุษย์ ตอบข้อชี้แจงว่า หลักเกณฑ์ในการใช้สนามกีฬานั้น การเคหะแห่งชาติมีข้อตกลงในคณะกรรมการ
ของชุมชน ซึ่งมาจากบุคคลในพ้ืนที่ว่าจะมีการจัดกิจกรรมหลักในสนามกีฬา ๕ ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน ๑๐ วัน  
สิ่งที่ เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงการจัดงานขออนุญาตใช้เสียงต้องขอจากสถานีต ารวจ ห้ ามใช้เสียง        
หลังเที่ยงคืน ดดยวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสนามกีฬา คือ เพ่ือให้เยาวชนมีพ้ืนที่ในการออกก าลังกาย         
ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวที่เกิดขึ้น รายได้ที่ได้รับจะน ามาพัฒนาซ่อมแซมสนามกีฬาดดยไม่ใช้งบประมาณ
แผ่นดิน ซึ่งหากประชาชนในพ้ืนที่ไม่ต้องการให้มีการจัดงานดังกล่าว ทางคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น        
ต้องมีการเจรจาให้เป็นไปดดยสันติ หากมีปัญหาในส่วนใดสามารถเรียกร้องกับกระทรวงได้ ดดยกระทรวง      
จะติดตามและลงไปตรวจสอบเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากสิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วผิดกฎหมาย 
ทางกระทรวงไม่นิ่งนอนใจ และจะจัดการให้ถูกต้อง 
   ๑.๒ .๓ กระทู้ ถาม เรื่อง ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ 
โดยนางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม           
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
   ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก และมีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ การท าร้ายร่างกาย ปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม        
ที่มีแอลกอฮอล์ และการเล่นการพนัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ส าคัญตามมา ปัญหาหนี้สิน และความเครียดที่เกิด
จากการท างานความเหลื่อมล้ าทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการข่มขืนกระท าช าเรา ถึงแม้จะมี
กฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการกระท าความรุนแรงในครอบครัว ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลความคิดเห็นที่แตกต่าง การเลี้ยงลูก ปัญหาสุขภาพ หรือสถานภาพทางการเงิน ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้
อาจบานปลายจนกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว ดดยผู้ที่เผชิญปัญหาครอบครัวอาจมีอาการเครียด    
ปวดหัว หงุดหงิดง่าย ท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ มีปัญหาการนอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า    
สิ้นหวังพ่ึงพาสารเสพติดและอาจทะเลาะเบาะแว้งกับสมาชิกในครอบครัวอยู่บ่อย ๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น      
อาจลุกลามใหญ่ดตหรือเรื้อรังได้ และอาจท าให้สมาชิกครอบครัวเกิดอาการทางจิตเวช เช่น ดรคจิตประสาท 
ดรคซึมเศร้า ดรคบุคลิกภาพแปรปรวน อาจท าให้ชีวิตคู่จบลงและปัญหาครอบครัวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ เมื่ออยู่ในสังคมก็เป็นปัญหาไม่สามารถปรับตัวได้ หากได้มีการสร้างความตระหนักให้สังคม
เข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับพฤติกรรม เคารพสิทธิผู้อ่ืน ทุกคนต้องเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน การแก้ไข
บัญหาครอบครัวตั้งแต่ต้นจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพกายใจ จะเป็นพลังส าคัญให้กับสังคมและประเทศชาติ 
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   นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง        
ของมนุษย์ ตอบข้อชี้แจงว่า สิ่งที่กระทรวงพยายามท าคือ เน้นการป้องกันดดยใช้สถาบันครอบครัวเป็นหลัก 
การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและสร้างจิตอาสาที่มาช่วยสร้างความเข้าใจและสร้าง      
ความตระหนัก และมีหน่วยงานของกระทรวง คือ 1300 ในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นสุดวิสัยและต้องการช่วยเหลือ
ดทรได้ที่ 1300 และยังได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตให้ความรู้อาสาสมัคร ให้ความรู้กับครอบครัวในชุมชนและ
อาสาสมัครในภูมิภาค ดดยจะน าแกนน าเข้ามารับการอบรมทางด้านกฎหมาย และที่ได้ด าเนินการมาแล้ว คือ 
สมาคมสตรีทางด้านกฎหมาย ดดยจะมีการประชุมให้กับสตรีทั้ง 4 ภาค ซึ่งขณะนี้ได้ท างานบูรณาการแผนงาน
ซึ่งได้ท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและกระทรวงศึกษาธิการ ดดยมีครูคอยสอดส่องดูแล
ให้กับนักเรียนที่มีสุขภาพจิตผิดปกติ คือ มีอาการซึมเศร้า นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ส าหรับในปีนี้กระทรวงได้รับงบประมาณที่จ ากัด ท าให้การท างานยากขึ้น          
ดดยท าเป็นข้อมูลออนไลน์ และพยายามท ากับสมาคมบัณฑิตสตรีท างกฎหมาย เพ่ือให้คนที่มีความรู้ 
ความสามารถ คนที่มีจิตอาสาและต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจจิตแพทย์ รวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์        
ตลอดจนผู้ที่เชี่ยวชาญด้านครอบครัว   

          1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
       ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ส่งเสริมและอนุรักษ์ชาวมอญ         
ในชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน  โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ตอบชีแ้จง 
       ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือและดูแล
คุณภาพชีวิตของทารกในครรภ์มารดา โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบชี้แจง    

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      
       นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร       
ว่าวันที่ 2 มกราคม 2563 งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เป็นปกติ ขอให้สมาชิกมาประชุมดดยพร้อมเพรียงกันเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการประชุมในปี พ.ศ. 2562 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

         (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว        

         เรื่องด่วน 
  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอให้   
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ต่อผลกระทบของกัญชาในทุกรูปแบบต่างๆ          
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันว่ามีท้ังหมด 6 ญัตติ ให้มาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้    
  ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา      
ความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย ดดย นายเท่าพิภพ        
ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม ่กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
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  ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและ
ตรวจสอบ การน ากัญชา กัญชง ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย  ดดย นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์           
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ 
  3. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา      
แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ ดดย นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
  4. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ปัญหาการใช้กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างเป็นระบบครบวงจร  ดดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
  5. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแก้ ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็ นระบบ  ดดย นายณั ฏฐ์ชนน ศรีก่อ เกื้ อ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิ ใจไทย  และนายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิก                 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
  6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา    
การปรุงต ารับยาดดยมีส่วนผสมกัญชา ในสถานพยาบาลและคลินิก กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถาบัน
สุขภาพ ดดย นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ 
  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้ประดยชน์ทางการแพทย์
ทั้งกัญชาและกัญชง ซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันนั้น ยังสงสัยว่าจะเกิดประดยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ และหากจะมี
การใช้กัญชาเพ่ือสันทนาการ เช่น สูบ เหมือนที่ต่างประเทศด าเนินการนั้น ต้องพิจารณาดมเดลที่เกี่ยวข้อง    
ร่วมด้วย อาทิ การสกัดเพ่ือเป็นวัตถุดิบประกอบการท าอาหาร หรือเพ่ือการท่องเที่ยวนั้น หากต้องการพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวควรจัดเป็นดซนนิ่ง เช่น ที่จังหวัดหนองคาย เลย และนครพนม เพ่ือพักผ่อนและท าให้
ถูกต้อง รัฐก็จะได้ประดยชน์จากการจัดเก็บภาษีและได้รับประดยชน์จากการลดจ านวนนักดทษในเรือนจ า      
กว่า 5,000 คน ที่รับดทษเพราะมีกัญชาในครอบครอง 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ตอบข้อชี้แจงว่า กระทรวง
ยุติธรรมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.  ได้ปลด พืชกระท่อมออกจากตัวกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุข มีแนวดน้มเห็นด้วยกับมติ ครม. และจะมีการท า MOU เพ่ือให้เกิดความสบายใจ        
กับทุกฝ่าย ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ไม่ได้มีการระบุให้พืชกะท่อมเป็นยาเสพติด ดดยองค์การอนามัยดลก หรือ 
WHO ระบุว่าสารในกะท่อมสามารถน ามาช่วยในทางการแพทย์ เป็นยารักษาลดอาการติดฝิ่นได้ กระทรวง
ยุติธรรมจะเร่งรัดแนวทางเพ่ือที่จะท าให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้อง 
  จากนั้น ประธานฯ ได้ให้สมาชิกร่วมอภิปราย และให้มีการลงมติ เรื่องขอให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ต่อผลกระทบของกัญชาในทุกรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย
ในวันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.  ประธานฯ สั่งปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา 
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